

รายงานสังคมนตรี ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2525 ประจำวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

🎤 **เปิดประชุม** โดยนายกสโมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : เปิดประชุมเวลา 15.00 น. หลาก ๆ ท่านอาจได้ไปทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อได้เจอสิ่งดี ๆ ก็เรามักจะคิดถึงคนที่เรารัก เช่น ได้รับประทานอาหารที่อร่อย ได้ไปสถานที่ที่สวยงาม และเมื่อได้เจอสิ่งเหล่านั้นผู้พูดจะคิดถึงเพื่อนสมาชิกที่สโมสรฯ ทุกท่านเป็นอย่างมาก

🎤 **พิธีกร** โดย **ทพญ.กอบกุล พัฒนาการณ์** : สโมสรฯ มีวัตถุประสงค์ “เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า” แนะนำอุปกรณ์บนแท่นพูด และหลักสูตรการพูดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยแบ่งเป็นระดับละ 5 บท วาระการประชุมในแต่ละสัปดาห์มี 3 วาระ ได้แก่ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการวิจารณ์ทั่วไป จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

🎤 **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณรมิตา ทิพย์รัตน์** : การฝึกการพูดแบบฉับพลันเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทักษะที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังคำขวัญของสโมสรที่ว่า “เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า” แจกกติกาเวลาการตอบฉับพลัน 2 นาที +/- 30 วินาที พร้อมสัญญาณไฟ ใบ Popular vote สำหรับผู้ฟังในการลงคะแนน รางวัลของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากกาตอบคือ ปรบมือ และถ้วยแก้วที่มีตราสโมสร

🎤 **คำถามที่ 1:** หากทำสามารถย้อนกลับไปได้ ขณะที่ท่านได้จบมานั้นยังอยากเลือกเรียนหรือไม่ หรือถ้าท่านอยากเลือกคนอื่นท่านจะเลือกคนใด ด้วยสาเหตุอะไร ?” ผู้ตอบ **คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ** : หากย้อนกลับไปได้ฉันก็จะเรียนคณะพยาบาลเพราะจะได้ดูแลคนไข้และครอบครัว แต่ไม่ว่าจะเรียนคณะใดหรือมหาวิทยาลัยใดก็สามารถนำความรู้มาทำประโยชน์ให้ครอบครัวและคนรอบตัวได้

🎤 **คำถามที่ 2:** “หากวันหนึ่งทั่วทั้งโลกระบบ IT ล่ม จะส่งผลกระทบต่อท่านมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ? ส่งผลกระทบต่ออย่างไร ?” ผู้ตอบ **ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์** : ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกเนื่องจากแทบทุกอย่างในปัจจุบันเกี่ยวกับกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การเดินทาง ระบบธนาคาร

🎤 **คำถามที่ 3:** หากท่านเป็นเจ้าของหน้าที่ในกรมประมงที่ต้องจัดการกับการระบาดของปลาหมอคางคกในขณะนี้ท่านจะมีวิธีการจัดการและดำเนินการอย่างไร ?” ผู้ตอบ **คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์** : หากมีตำแหน่งหรือหน้าที่ดังกล่าวก็จะไปปรึกษาในหน่วยงานกรมประมงเพื่อหาวิธีจัดการกับการระบาดของปลาหมอคางคก เนื่องจากกรมประมงดูแลทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม

🎤 **คำถามที่ 4:** ท่านคิดว่า หลังเหตุการณ์คนเวียดนามเสียชีวิต 6 ราย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ?” ผู้ตอบ **รศ. ดร.นันทนิ เสถียรศักดิ์พงษ์** : ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน แต่ในเมื่อได้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแล้ว เราควรที่จะแก้ไขโดยการนำเสนอสิ่งดี ๆ หรือสิ่งที่น่าสนใจในประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามามากยิ่งขึ้น

🎤 **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **รศ.ทัศนาศลิยะนันท์** : ผู้ประเมินการพูดแบบฉับพลันได้ชื่นชมประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน มีการปรากฏกายที่มีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง น้ำเสียงแจ่มใส การแต่งกายเหมาะสมกับวัย สร้างบรรยากาศการพูดให้เป็นกันเอง คำถามที่เตรียมมาน่าสนใจ มีการเกริ่นนำคำถามและเชื่อมโยงได้ดี แนะนำเพิ่มเติมในการออกเสียงคำควบกล้ำที่ถูกต้อง ผู้ตอบทุกท่านตอบได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และชัดเจน มีคำนำ เนื้อเรื่อง สรุปล

🎤 **5 นาทีมีสาระดี ๆ มาฝาก** : เรื่อง “อริยทรัพย์” โดย **คุณโปรงนภา อัครชินเรศ** : เมื่อคนเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ทั้งชื่อเสียง เงินทอง มีแต่ความดีที่ติดตัวเราไปตลอด อริยทรัพย์ แบ่งออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล จาคะ หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ และปัญญา

🏆 3 นาทีแห่งความหรรษา เรื่อง “ตามใจเขาเถอะ” โดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์: ณ บ้านหลังหนึ่ง พ่อ-แม่-ลูก ปรึกษาหารือกัน พ่ออยากจะไปบวช แต่แม่กับลูกก็ขอพ่ออย่าไปบวชเลย แต่สุดท้ายก็ยอมให้บวช และหากไปบวชแล้ว จะผลัดกันไปถวายภัตตาหาร เมื่อพ่อบวชแล้ว ลูกเป็นคนแรกที่ไปถวายภัตตาหารให้กับพ่อ “สวีสวีคะหลวงพ่อ..มาถวาย ภัตตาหารคะ..แล้วอยากจะบอกพ่อว่าแม่จะขายนา” “แม่จะขายก็แล้วแต่แม่เค้าเถอะ พ่อสละกิเลสทั้งหมด..แล้วแต่แม่” ลูกถวายเสร็จแล้วก็กลับไป วันต่อมาแม่ก็มาถวายภัตตาหาร “พี่ฉันจะขายควายทั้งหมดเลยนะ..” หลวงพี่ “ก็แล้วแต่..ฉัน ไม่ต้องการอะไรแล้ว” หลังจากถวายเสร็จภรรยา ก็กลับไป อาทิตย์ต่อมาลูกสาวก็มาถวายภัตตาหาร “หลวงพ่อ..แม่จะมีผิว ใหม่..จะไปแต่งงานใหม่ละ” “แล้วแต่แม่เขาเถอะ..ถ้าแม่แต่งงานเสร็จเมื่อไหร่บอกด้วยนะ..กูจะได้สึกสักที”

🏆 ปฏิคม โดย คุณหอม อาณาจักรทองคำ: วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

(พัก) พักรการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พุดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน
รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกขึ้นบท 1 ท่าน

บทที่ 5 การใช้เสียงประกอบเรื่อง เรื่อง “4 ข้อ สร้างความสุขและความสำเร็จ” โดย คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์
: ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.ดารณี คงมัน

🏆 เล่าสู่กันฟัง เรื่อง “ว่าด้วยยาที่เกี่ยวข้องกับกรณีวางยาไซยาไนด์ชาวเวียดนาม 6 ศพ และยาหมายเลข 7” โดย
ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์

🏆 ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง

🏆 รายงานการใช้ภาษา โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

🏆 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น: รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : คุณธัญญรัตน์ มณีพรรณ

ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว:

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
5	คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์	ผ่าน	-

ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: อ.ดารณี คงมัน

🏆 รายงานคำพุ่มเพ็ญ โดย คุณธัญญรัตน์ มณีพรรณ

🏆 รายงานการใช้เวลา โดย คุณตรุณี วงศ์รัตนธรรม

🏆 ข้อคิดคำคม “มองสูงเพื่อปิ่น มองต่ำเพื่อปลง มองสูงเพื่อพัฒนาตน มองต่ำเพื่อพัฒนาใจ”

🏆 ปิดประชุม เวลา 17.55 น.

🏆 เรียบเรียง/รายงาน โดย คุณรวีโรจน์ ภาคแดง

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของสโมสรฝึก
การพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>